

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG THỔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TP
V/v sao gửi tài liệu định hướng
tuyên truyền tháng 7/2023

Phong Thổ, ngày tháng 7 năm 2023

Kính gửi: - Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, Thị trấn.

Thực hiện Công văn số 3404/BCĐNQ-VPTT ngày 17/7/2023 của Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Lai Châu về việc sao gửi tài liệu định hướng tuyên truyền về nhân quyền tháng 7 năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh các bài viết tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt Nam và trên địa bàn huyện, nhất là trong bảo đảm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc ít người và đồng bào theo đạo.

Khẳng định đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, hòa hợp, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Tăng cường đấu tranh phản bác, vạch trần luận điệu xuyên tạc, vu cáo chính sách đất đai của Đảng, Nhà nước, âm mưu chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo của một số trang tin nước ngoài, của các đối tượng phản động, cực đoan trong và ngoài nước với các hình thức đưa tin đa dạng, chú trọng sử dụng thêm ngôn ngữ nước ngoài và áp dụng các phương thức truyền thông trên các nền tảng xã hội.

2. Tuyên truyền khẳng định việc bảo vệ thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam, các quyền và tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp, được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật và triển khai trong thực tiễn.

Xây dựng các bài viết tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cho người dân, người lao động về bản chất của những tổ chức tự xưng “công đoàn độc lập” là chiêu bài của một số thế lực xấu nhằm dụ dỗ, mua chuộc người dân tham gia thực hiện các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

3. Thường xuyên truy cập Trang Thông tin điện tử: www.nhanquyenvn.org và các fanpage “**Nhân quyền Việt Nam**”, “**Tin tức vùng cao**”, **Tạp chí Nhân quyền Việt Nam** của Văn phòng Thường trực về Nhân quyền và chuyên mục “**Nhân quyền cuộc sống**” trên Tạp chí Xây dựng Đảng và các tin, bài về nhân quyền trên Báo điện tử Vietnamnet và Vnexpress để tham khảo, đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, lợi dụng các vấn đề liên quan đến dân chủ, nhân quyền.

Tài liệu tham khảo phục vụ công tác tuyên truyền “Nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền dân sự, chính trị” (*sao gửi kèm theo*).

Căn cứ nội dung Công văn, các cơ quan, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thực tế địa bàn tổ chức công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;
- Lưu: VT, C1, TP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Thị Hồng Sim